

สถานี ก.ค.ศ. : เรื่องสำคัญที่ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13 ควรทราบ

นำเสนอเมื่อ : 29 ส.ค. 2559

สถานี ก.ค.ศ. : เรื่องสำคัญที่ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13 ควรทราบ

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 และได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ ถึงผู้บังคับบัญชาชั้นตน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น จากการประสานงานกับสวนราชการตงสังกัดทราบว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้มีสถาบันการศึกษาบางแห่งจัดการประชุมสัมมนาเตรียมการรับประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ให้กับผู้บริหารการศึกษา ศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จัดส่งผลงานเชิงประจักษ์ โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานขอตกลงในการพัฒนางาน (MOU) และการเตรียมการรับการประเมิน โดยวิทยากรจาก ก.ค.ศ. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมด้วย

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอชี้แจงทำความเข้าใจมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินว่าอย่าได้หลงเชื่อขอรับการอบรม เพราะจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากทุกท่านยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินหรือไม่ เพราะเมื่อ กคจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมทั้งผลงานฯ แล้วสวนราชการตงสังกัดจะต้องกลับกรองคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศลงเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านฯ ภายใน 15 วัน ก่อนสงให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการต่อไป เมื่อสวนราชการตงสังกัดส่งรายชื่อมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะต้องนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เพื่อพิจารณารับรองรางวัลและคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาลงเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านฯ ภายใน 15 วัน เช่นกัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการประเมิน และรอรับการประเมินในโอกาสต่อไป

การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 นั้น เป็นการประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาหรือสายงานที่ขอ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอแต่ละราย ดังนั้น ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุ่มเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น และเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ใดปฏิบัติงานจริงให้พร้อมรับการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง จะดีที่สุด ขอให้โชคดีครับ

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทาง [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559](#)

ขอบคุณที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. 29 ส.ค.2559](#)